

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข้าวโพดลูกผสมนครสวรรค์ 3 เกษตรกรชอบ...เอกชนชัง



“การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกฤดู ปลูกได้ครั้งเดียวไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีต่อไปได้ เพราะเป็นพันธุ์ลูกผสม ปีไหนเกิดประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้ง ข้าวโพดไม่ออกฝัก รอบนั้น เกษตรกรต้องสูญเงินลงทุนไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทน”

เพื่อลดต้นทุนและเตรียมพร้อมรับภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงทุกปี น.ส.ชุตินา คชวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เริ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่ทนแล้งให้ผลผลิตสูง เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อไปได้



แต่ด้วยระบบราชการ งบประมาณ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์มีไม่มาก อย่างเก่งจึงทำได้แค่ 20 ตันต่อปี ไม่เพียงพอกับการใช้ของเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูก 7 ล้านไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์มากถึง 20,000 ตัน จึงมาคิดหาหนทางทำอย่างไรถึงจะส่งเสริมพันธุ์ดีให้ถึงมือคนปลูกได้รู้จัก เกษตรกรปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในปีต่อไป

สถาบันวิจัยพืชไร่ฯ จึงเลือกหาเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทุกแปลงต้องอยู่ในการควบคุมทางสถาบันฯ จะตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยเกษตรกรในโครงการจึงมีคุณภาพ 100%



“เราใช้เวลาเกือบ 10 ปี กว่าจะได้ข้าวโพดพันธุ์ที่ดีที่สุด เกษตรกรปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ ก่อนหน้านี้เคยเอาพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 2 แต่ต้นสูง ข้าวเหนียว เก็บฝักยาก คนปลูกไม่ชอบ จึงปรับปรุงพันธุ์ให้ถูกใจเกษตรกร เริ่มแรกใช้ข้าวโพดนครสวรรค์ 72 เป็นพ่อแม่พันธุ์ แต่มีปัญหาข้าวฝักเหนียว ถอดยอดยาก คนงานไม่ชอบ ต้องเริ่มวิจัยใหม่เปลี่ยนมาใช้พันธุ์นครสวรรค์ 2 แต่เจอปัญหาอีกบางต้นสูงเกือบ 3 เมตร” เลยต้องมาเริ่มกันใหม่ หนนี้ ชูติมา บอกว่า ใช้สายพันธุ์ตากฟ้า 3 เป็นต้นพ่อแม่ปลูก 1 แถว สลับกับสายพันธุ์ตากฟ้า 1 เป็นต้นแม่ปลูก 3 แถว เมื่อพันธุ์แม่ออกยอด (เกสรตัวผู้) ต้องถอดยอดออก แล้วปล่อยให้เกสรตากฟ้า 3 ผสมพันธุ์ ตั้งแต่ปลูกกระทั่งเก็บฝักใช้เวลาแค่ 100 วัน แค่นี้ก็ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 คุณสมบัติหักฝักง่าย ข้าวไม่เหนียว ต้นไม่สูง ฝักยาวใหญ่ 12-14 แถว เมล็ดสีสด ยืนต้นนาน ทนแล้ง ทนโรค เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดดี ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักดี 500 กก.ต่อไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ 70-120 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ 35,000-60,000 บาทต่อไร่

“การปลูกข้าวโพดใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กก.ต่อไร่ ราคาเมล็ดพันธุ์ 150 บาทต่อ กก. เกษตรกรบางรายทำข้าวโพด 100 ไร่ ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ถึง 45,000 บาท หากปลูกแล้วข้าวโพดกำลังจะออกฝัก แต่กระทบแล้ง เกษตรกรต้องปลูกใหม่ เท่ากับว่าเสียเงินค่าเมล็ดพันธุ์เก่านั้นบาท นี่ยังไม่รวมค่าไถ ค่าปุ๋ยค่ายา”

การปลูกข้าวโพดลูกผสมนครสวรรค์ 3 จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5624-1019, 0-5624-1498

เพ็ญพิชญา เตียว

กนพ.เพิ่ม 10 กิจกรรมส่งเสริมลงทุน มอบ “สมคิด” เคาะค่าเช่าที่ดินหลังเอกชนเมิน



รัฐปรับทุกกระบวนการทำล่อใจเอกชน หวังแจ้งเกิดเขตเศรษฐกิจ มอบ “สมคิด” หาอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ที่จูงใจเอกชนมาเสนอใหม่ กนพ.อนุมัติเพิ่มอีก 10 กิจกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โรงงานอาหารสัตว์ สบู่ ยาสีฟัน เข้าแถวรับสิทธิ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ว่า พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกมีทั้งหมด 6 พื้นที่ ปัญหาหลักของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือเรื่องที่ดิน ซึ่งพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุก ผิดกฎหมาย ซึ่งต้องหาทางออกว่าจะดูแลประชาชนได้อย่างไร ที่ไม่เป็นการส่งเสริมการบุกรุก ทั้งนี้คนที่บุกรุกต้องยื่นขอใช้ประโยชน์ด้วยการเช่าให้ถูกต้อง โดยต้องเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วเท่านั้น “ในการทำงานเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้ปวดหัว คือการที่จะต้องบูรณาการงานหลายงานเข้าด้วยกันและจะต้องเชื่อมโยงไปสู่ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องอาชีพ รายได้ ที่อยู่ ที่ทำกิน ทั้งหมดต้องเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งหมด จะทำให้เศรษฐกิจแต่ละจังหวัดดีขึ้น”

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กนพ.ได้มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาค เอกชน เพื่อปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ รวมไปถึงที่ดินในเขตทหาร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่ หลังจากข้อเสนอที่คณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเสนอยังมีอัตราที่ไม่จูงใจเอกชนมากนัก

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มประเภทกิจการเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 ประเภท จากที่เคยประกาศไปแล้ว 13 ประเภท โดยจะเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เห็นชอบและออกเป็นประกาศต่อไป แบ่งเป็น กลุ่มที่บีโอไอส่งเสริมอยู่แล้ว 4 กิจการ คือ กิจการอบฟุ้งและไซโล กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือวัสดุทางการเกษตร กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม และ

กิจการสิ่งพิมพ์ทั่วไป ซึ่งกลุ่มนี้จะไต่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และได้ลดหย่อนภาษี 50% ต่ออีก 5 ปี

ขณะที่อีก 6 กิจการ เป็นกิจการที่บีโอไอยกเลิกการส่งเสริมไปแล้ว แต่กลับมาให้สิทธิใหม่ คือ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค ยกเว้นกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม และยาสีฟัน กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ และกิจการพัฒนาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี แต่มีเงื่อนไขต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในเดือน มิ.ย.2559

นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะนำอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุที่เสนอไปกลับมาพิจารณาใหม่ หลังจากที่ภาคเอกชนเห็นว่า การคิดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามที่กรมธนารักษ์เสนอไปมีราคาสูงเกินไป โดยภาคเอกชนอยากให้ค่าเช่าที่และค่าธรรมเนียมแรกเข้าถูกกว่านี้ ซึ่งราคาเช่าที่ที่เสนอไปนั้น มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งยังถูกกว่าอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์อื่นๆ อยู่มาก ซึ่งก่อนกรมกำหนดอัตราค่าเช่าก็ได้หารือกับภาคเอกชนผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับอัตราค่าเช่าที่เสนอไปมีราคา 24,000-40,000 บาทต่อไร่ต่อปี และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าตั้งแต่ 320,000-600,000 บาทตลอดระยะเวลาการเช่า 50 ปี ซึ่งมีความเหมาะสมและถูกมากอยู่แล้ว ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะผ่อนปรน โดยยกเว้นการจ่ายใน 5 ปีแรก และจะให้ทยอยจ่ายนับจากปีที่ 6 ถึงปีที่ 13 รวมระยะเวลา 8 ปี ซึ่งเมื่อคิดเฉลี่ยต่อปี ถือว่าไม่กระทบต่อต้นทุนภาคเอกชนมากนัก โดยค่าธรรมเนียมคิดจากผลตอบแทนค่าที่และค่าเช่าที่ รวมแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ดิน ทั้งนี้ ประกอบด้วย (1) จังหวัดสงขลา ค่าธรรมเนียมจัดให้เช่าที่ดิน 600,000 บาทต่อระยะเวลาการเช่า 50 ปี ค่าเช่า 40,000 บาทต่อไร่ต่อปี (2) จังหวัดตาก ค่าธรรมเนียม 500,000 บาทต่อระยะเวลา 50 ปี ค่าเช่า 36,000 บาทต่อไร่ต่อปี (3) จังหวัดสระแก้ว ค่าธรรมเนียม 450,000 บาทต่อระยะเวลา 50 ปี ค่าเช่า 32,000 บาทต่อไร่ต่อปี (4) จังหวัดตราด ค่าธรรมเนียม 320,000 บาทต่อระยะเวลา 50 ปี ค่าเช่า 24,000 บาทต่อไร่ต่อปี (5) จังหวัดมุกดาหาร ค่าธรรมเนียม 320,000 บาทต่อระยะเวลา 50 ปี ค่าเช่า 24,000 บาทต่อไร่ต่อปี (6) จังหวัดหนองคาย ค่าธรรมเนียม 320,000 บาทต่อระยะเวลา 50 ปี ค่าเช่า 24,000 บาทต่อไร่ต่อปี

สำหรับพื้นที่ให้เช่าแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดอัตราค่าเช่าในราคาส่วนลดจากที่กำหนดให้เอกชนเช่า 30% ขณะที่ ทาง กนอ.ต้องการให้ยกเว้นอัตราค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด สำหรับระยะเวลาการเช่านั้นให้เต็มเพดานระยะเวลาการอนุญาต 50 ปี แต่ที่ประชุม กนพ.ก็อยากให้มียุทธศาสตร์ที่นานกว่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ของกระทรวงมหาดไทย